

บริษัท เวิร์ดเอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การประเมินความด้อยค่าของค่าความนิยม

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.3 และ ข้อ 15 สำหรับงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าความนิยม กลุ่มกิจการรับรู้ค่าความนิยมในสามหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ได้แก่ ส่วนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา (จำนวน 390 ล้านบาท) ส่วนงานธุรกิจภัตตาคาร (จำนวน 409 ล้านบาท) และส่วนงานธุรกิจกิจกรรมทางการตลาด (จำนวน 125 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ร้อยละ 13 และ ร้อยละ 4 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวม ตามลำดับ

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยไม่คำนึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ ตามข้อกำหนดตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการประเมินมูลค่าจากการใช้งานของค่าความนิยมและสรุปว่ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมภายหลังการตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าแสดงไว้อย่างเหมาะสม

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม เนื่องจากมูลค่าของค่าความนิยมดังกล่าวมีสาระสำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ในการประเมินมูลค่าจากการใช้งานของค่าความนิยมนั้นขึ้นอยู่กับประมาณการ และดุลยพินิจของผู้บริหารในการประเมินผลประกอบการของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นๆ และการประมาณอัตราคิดลดที่ใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆ เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะรับคืนและการด้อยค่าของค่าความนิยม

ข้าพเจ้าประเมินวิธีที่ผู้บริหารใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดของแต่ละ CGU เพื่อประเมินมูลค่าจากการใช้ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับประมาณทางการเงินซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าพบว่าข้อมูลสอดคล้องกัน และคณะกรรมการได้สอบทานข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้แล้ว

ข้าพเจ้าเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) กับข้อมูลในประมาณการกระแสเงินสดที่จัดทำในปีก่อน (พ.ศ. 2559) เพื่อพิจารณาว่าการจัดทำประมาณการในอดีตได้จัดทำขึ้นจากข้อสมมติฐานซึ่งดีกว่าความเป็นจริงหรือไม่ ข้าพเจ้าพบว่าผลการดำเนินงานจริงของปีปัจจุบันสอดคล้องกับประมาณการกระแสเงินสดของปีก่อน

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

- อัตราการเติบโตซึ่งผู้บริหารใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด โดยข้าพเจ้าเปรียบเทียบอัตราการเติบโตดังกล่าวกับข้อมูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจ และแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตเหมือนกัน
- อัตราคิดลดซึ่งผู้บริหารใช้ในการจัดทำประมาณการซึ่งข้าพเจ้าได้พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินของกลุ่มกิจการ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในตลาดสำหรับธุรกิจในอนาคตเหมือนกัน

ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานซึ่งผู้บริหารใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้ มีความสมเหตุสมผล ภายใต้อาณัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คำเตือนนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.4 สำหรับงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 2 แห่งซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนในสำนักงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา และสำนักงานธุรกิจภัตตาคาร จำนวน 408 ล้านบาท และ 365 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 25 และร้อยละ 23 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ

ผู้บริหารประเมินความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของบริษัทย่อยดังกล่าวจากการพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของสำนักงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสรุปว่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยดังกล่าว จะสามารถเรียกชำระคืนได้ทั้งจำนวน ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้บันทึกคำเตือนนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมดังกล่าว

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคำเตือนนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว เนื่องจากมูลค่านั้นมีสาระสำคัญต่องบการเงิน และข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินคำเตือนนี้สงสัยจะสูญต้องใช้ดุลพินิจที่สำคัญของผู้บริหารในการพิจารณา

เนื่องจากผู้บริหารประเมินความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยพิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดของสำนักงานธุรกิจสถาบันสอนภาษา และสำนักงานธุรกิจภัตตาคาร ข้าพเจ้าตรวจสอบประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวตามวิธีดังต่อไปนี้

- การเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณทางการเงิน ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าพบว่าข้อมูลสอดคล้องกัน
- การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) กับข้อมูลในประมาณการกระแสเงินสดที่จัดทำในปีก่อน (พ.ศ. 2559) เพื่อพิจารณาว่าการจัดทำประมาณการในอดีตได้จัดทำขึ้นจากข้อสมมติฐานซึ่งคิดว่าความเป็นจริงหรือไม่ ข้าพเจ้าพบว่าผลการดำเนินงานจริงของปีปัจจุบันสอดคล้องกับประมาณการกระแสเงินสดของปีก่อน
- การทดสอบข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเติบโต และอัตราคิดลด ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานซึ่งผู้บริหารใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้ มีความสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

จากผลการทดสอบประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าการประเมินของผู้บริหารเกี่ยวกับการตั้งคำเตือนนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยมีความเหมาะสมตามหลักฐานที่มีอยู่

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยกรรมการ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

สกุณา แยมสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	203,678,455	263,377,793	15,848,482	102,648,066
เงินลงทุนระยะสั้น	8	21,539,476	284,478,793	3,539,476	274,478,793
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	367,622,632	254,817,017	88,323,696	16,467,626
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32.4	2,750,000	3,433,150	840,452,900	583,426,450
สินค้าคงเหลือ	10	30,718,179	28,249,909	-	-
รายการโทรทัศน์ คอนเสิร์ต และรายการระหว่างผลิต		10,491,682	28,357,996	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	83,565,136	77,038,439	6,078,104	5,648,547
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	12	5,350,000	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		725,715,560	939,753,097	954,242,658	982,669,482
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค้ำประกัน		1,722,975	1,570,500	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13.3	-	-	430,000,000	463,018,871
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	13.1	463,179,161	477,135,439	213,671,955	213,671,955
เงินลงทุนในการร่วมค้า	13.2	18,106,042	3,514,107	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	614,562,301	677,456,639	5,663,708	6,797,065
ค่าความนิยม	15	923,167,963	923,167,963	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	243,595,328	265,130,260	-	-
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	17	-	3,252,866	-	3,252,866
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	18	30,418,311	26,226,339	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19	185,664,474	150,118,995	1,289,184	1,372,894
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,480,416,555	2,527,573,108	650,624,847	688,113,651
รวมสินทรัพย์		3,206,132,115	3,467,326,205	1,604,867,505	1,670,783,133

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	31,566,575	23,369,117	96,999	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20.2 264,000,000	132,000,000	150,000,000	100,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21 262,403,385	162,059,164	88,693	111,097
เจ้าหนี้เงินลงทุน	-	111,526,450	-	-
รายได้รับล่วงหน้า	192,072,861	148,353,164	1,399	51,399
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	134,624,772	101,590,721	8,061,138	4,471,966
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32.5 -	-	12,000,000	43,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20.1 10,092,835	11,332,705	1,673,484	1,673,484
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20.3 196,606,704	154,350,730	114,063,719	108,737,837
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,875,279	13,874,512	-	10,781,398
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	47,467,477	48,893,252	3,809,841	3,658,450
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,143,709,888	907,349,815	289,795,273	272,485,631
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	20.1 9,869,250	19,924,299	139,443	1,812,927
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20.3 595,657,285	790,367,925	307,876,813	426,981,224
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32.6 4,500,000	35,460,000	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	22 76,307,852	69,582,145	9,626,389	7,115,636
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	18 45,746,185	46,902,523	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	17,002,677	16,205,665	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	749,083,249	978,442,557	317,642,645	435,909,787
รวมหนี้สิน	1,892,793,137	1,885,792,372	607,437,918	708,395,418

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	23			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญจำนวน 463,320,000 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท				
(พ.ศ. 2559 : 421,200,000 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)	463,320,000	421,200,000	463,320,000	421,200,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญจำนวน 421,200,000 หุ้น				
(พ.ศ. 2559 : 421,200,000 หุ้น)				
มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	421,200,000	421,200,000	421,200,000	421,200,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	315,564,680	315,564,680	315,564,680	315,564,680
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	25	43,872,094	42,120,000	43,872,094
กำไรสะสม		67,284,826	336,768,230	216,792,813
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(9,330,791)	8,472,076	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่		838,590,809	1,124,124,986	997,429,587
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		474,748,169	457,408,847	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,313,338,978	1,581,533,833	997,429,587
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,206,132,115	3,467,326,205	1,604,867,505
				1,670,783,133

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้				
รายได้จากการขาย	627,210,842	680,753,652	5,028	213,698
รายได้จากการให้บริการ	1,779,959,288	1,880,145,534	2,445,704	12,789,732
รวมรายได้	2,407,170,130	2,560,899,186	2,450,732	13,003,430
ต้นทุน				
ต้นทุนขาย	(242,437,872)	(240,067,075)	(1,229)	(27,936)
ต้นทุนการให้บริการ	(1,473,634,727)	(1,444,124,994)	(657,989)	(9,737,965)
รวมต้นทุน	(1,716,072,599)	(1,684,192,069)	(659,218)	(9,765,901)
กำไรขั้นต้น	691,097,531	876,707,117	1,791,514	3,237,529
รายได้อื่น	28	27,443,941	479,979,167	122,011,967
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(448,557,019)	(441,842,295)	-	(8,591,764)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(509,360,656)	(546,810,842)	(63,179,934)	(55,658,621)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	(336,530,588)	-	(392,000,000)
ต้นทุนทางการเงิน	(55,893,002)	(75,264,498)	(25,581,675)	(47,404,948)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า	13.1, 13.2	59,314,606	91,402,363	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(235,954,599)	47,640,424	35,041,872
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	30	(17,188,432)	(20,745,016)	-
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		(253,143,031)	26,895,408	35,041,872
				276,406,626

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	26			
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของการระงับผูกพัน	585,184	(558,418)	-	-
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	181,973	-	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม	13.1	(16,011,187)	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(268,387,061)	35,041,872	276,406,626
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(268,316,494)	35,041,872	276,406,626
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		15,173,463	-	-
		(253,143,031)	35,041,872	276,406,626
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(283,651,511)	35,041,872	276,406,626
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		15,264,450	-	-
		(268,387,061)	35,041,872	276,406,626
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	27			
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		(0.64)	0.08	0.69
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นปรับลด		(0.64)	0.08	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่											
หมายเหตุ	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น										
	กำไรสะสม				กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม	
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว - สำรอง		การแปลงค่าเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม	การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งกำไร	การเปลี่ยนแปลงส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย				
			ตามกฎหมาย	กำไรสะสม				งบการเงิน	เบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม		
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	324,000,000	72,564,680	-	322,470,110	-	4,897,205	(1,063,239)	722,868,756	491,119,670	1,213,988,426	
การออกหุ้นใหม่	23	97,200,000	243,000,000	-	-	-	-	340,200,000	-	340,200,000	
เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	(4,310,638)	(4,310,638)	
การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย	31.2	-	-	-	-	-	-	-	8,200,000	8,200,000	
การเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุน	31.2	-	-	-	-	-	5,719,055	5,719,055	(5,719,055)	-	
การลดทุนของบริษัทย่อย	31.1	-	-	-	-	-	-	-	(1,800,000)	(1,800,000)	
การจัดประเภทใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุน		-	-	-	-	(9,856,782)	-	(9,856,782)	-	(9,856,782)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	56,418,120	-	8,775,837	-	65,193,957	(30,081,130)	35,112,827	
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	25	-	-	42,120,000	(42,120,000)	-	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559		421,200,000	315,564,680	42,120,000	336,768,230	-	3,816,260	4,655,816	1,124,124,986	457,408,847	1,581,533,833
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560		421,200,000	315,564,680	42,120,000	336,768,230	-	3,816,260	4,655,816	1,124,124,986	457,408,847	1,581,533,833
เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	(17,525,605)	(17,525,605)	
การเลิกกิจการของบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	(1,500,000)	(1,500,000)	
การลดทุนของบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	(750,000)	(750,000)	
การซื้อบริษัทย่อย	31.2, 31.3	-	-	-	-	-	-	-	19,951,000	19,951,000	
การลงทุนในบริษัทย่อยที่ก่อตั้งใหม่		-	-	-	-	-	-	-	16,811	16,811	
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	25	-	-	1,752,094	(1,752,094)	-	-	-	-	-	
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	31.2	-	-	-	-	-	(1,882,666)	(1,882,666)	1,882,666	-	
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	(267,731,310)	90,986	(16,011,187)	(283,651,511)	15,264,450	(268,387,061)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560		421,200,000	315,564,680	43,872,094	67,284,826	90,986	(12,194,927)	2,773,150	838,590,809	474,748,169	1,313,338,978

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เวิร์ดเอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม)	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	324,000,000	72,564,680	-	(50,783,591)	345,781,089
การออกหุ้นใหม่	97,200,000	243,000,000	-	-	340,200,000
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	276,406,626	276,406,626
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	-	-	42,120,000	(42,120,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	<u>421,200,000</u>	<u>315,564,680</u>	<u>42,120,000</u>	<u>183,503,035</u>	<u>962,387,715</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560	421,200,000	315,564,680	42,120,000	183,503,035	962,387,715
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	35,041,872	35,041,872
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	-	-	1,752,094	(1,752,094)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	<u>421,200,000</u>	<u>315,564,680</u>	<u>43,872,094</u>	<u>216,792,813</u>	<u>997,429,587</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(235,954,599)	47,640,424	35,041,872	288,954,285	
รายการปรับปรุง					
ค่าเสื่อมราคา	14	172,790,553	177,734,677	1,248,350	1,395,241
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	22,673,850	34,016,724	-	-
ดอกเบี้ยรับ		(2,218,750)	(1,209,015)	(36,121,028)	(5,640,824)
เงินปันผลรับ		(2,598,342)	(162,000)	(22,590,842)	(71,957,000)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว		(60,683)	(2,622,854)	(60,683)	(2,622,854)
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ		2,736,997	21,963,176	-	-
(กลับรายการ)ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ		3,026,132	701,089	(54,907)	(738,220)
ค่าเผื่อการค้าขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	14	6,685,560	8,639,880	-	-
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(341,118)	(3,441,625)	(414)	370
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	14	1,300,935	3,174,298	10,406	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	133,137	782,227	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม		-	(448,488,035)	-	(666,652,238)
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13.3	-	-	(18,981,129)	392,000,000
ขาดทุนจากการค้าขายของเงินลงทุนในการร่วมค้า		-	3,209,900	-	-
ขาดทุนจากการค้าขายของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	13.1	23,075,262	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน		55,893,002	75,264,498	25,581,675	47,404,948
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		7,377,040	20,951,470	2,510,753	514,791
ค่าเผื่อการค้าขายของค่าความนิยม	15	-	336,530,588	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	13.1, 13.2	(59,314,606)	(91,402,363)	-	-
		(4,795,630)	183,283,059	(13,415,947)	(17,341,501)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(121,556,744)	148,325,378	(38,106,194)	11,663,455
- สินค้าคงเหลือ	(5,494,402)	152,661	54,907	738,220
- รายการโทรทัศน์ คอนเสิร์ตและรายการระหว่างผลิต	17,866,314	6,878,923	-	-
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20,178,538	31,241,092	(148,087)	15,461,923
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	3,252,866	562,857	3,252,866	562,857
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(35,545,479)	(9,946,381)	83,710	-
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	93,429,204	(71,043,515)	(22,404)	(23,806,207)
- รายได้รับล่วงหน้า	43,719,697	(107,411,243)	(50,000)	50,000
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	32,923,567	(23,281,419)	2,975,092	(9,873,020)
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,425,775)	(16,095,088)	151,391	(12,368,861)
- ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(66,150)	(926,967)	-	-
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	797,012	260,506	-	93,458
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	43,283,018	141,999,863	(45,224,666)	(34,819,676)
ดอกเบี้ยจ่าย	(55,782,518)	(75,525,435)	(24,967,594)	(50,512,346)
จ่ายภาษีเงินได้	(58,241,210)	(32,060,924)	(11,062,868)	(1,133,254)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(70,740,710)	34,413,504	(81,255,128)	(86,465,276)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ดอกเบี้ยรับ	2,882,883	692,699	2,371,151	419,583
รับเงินปันผล	22,590,842	23,456,865	22,590,842	31,742,168
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	435,688,180	9,083,370	389,688,180	4,083,370
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(172,688,180)	(271,609,863)	(118,688,180)	(271,609,863)
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	(152,475)	113,500	-	-
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32.4	19,683,150	-	5,000,000
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32.4	(19,000,000)	(205,026,450)	(180,426,450)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	880,030,284	-	880,030,284
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13.3	(1,050,000)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	13.2	(400,000)	-	-
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่เงินลงทุน	(111,526,450)	(111,526,450)	-	-
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7,994,348	7,730,310	1,215	817
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(118,620,923)	(167,659,028)	(126,200)	(29,130)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,272,055)	(9,222,308)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	64,129,320	359,639,379	90,810,558	469,210,779

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	8,197,458	(17,840,967)	96,999	-
เงินสลับรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	508,500,000	344,000,000	210,000,000	280,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(376,500,000)	(273,800,000)	(160,000,000)	(250,000,000)
เงินสลับรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32.5	-	30,960,000	6,000,000
เงินสลับจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32.5	-	-	(37,000,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32.6	(30,960,000)	(10,000,000)	-
เงินสลับรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20.3	31,077,296	11,000,000	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	20.3	(183,531,962)	(700,501,213)	(113,778,529)
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		(11,294,919)	(8,102,569)	(1,673,484)
เงินสลับรับจากการออกหุ้นใหม่		21,017,811	340,200,000	-
เงินสลับจ่ายเพื่อลดทุนในบริษัทย่อย		(750,000)	(1,800,000)	-
การเลิกกิจการของบริษัทย่อย		(1,500,000)	-	-
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(17,525,605)	(4,310,638)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(53,269,921)	(290,195,387)	(96,355,014)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		(59,881,311)	103,857,496	(86,799,584)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		263,377,793	159,520,297	102,648,066
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการแปลงค่างบการเงิน		181,973	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี		203,678,455	263,377,793	15,848,482
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้				
การรับเงินปันผลโดยนำไปหักกลับกับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย		-	-	50,000,000
การรับเงินปันผลโดยนำไปหักกลับกับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		4,840,000	-	4,840,000
การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังไม่ได้รับชำระเงิน		-	-	52,000,000
การซื้ออุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน		-	3,859,000	-
การซื้ออุปกรณ์โดยที่ยังมิได้ชำระเงิน		6,915,017	2,981,975	-
การรับชำระหนี้โดยแลกเปลี่ยนกับอาคารชุด		5,350,000	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้

เลขที่ 3199 ชั้น 15 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ากลุ่มกิจการ

กลุ่มกิจการดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุน การผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ จำหน่ายละครโทรทัศน์ในรูปแบบวีดีโอซีดีและดีวีดีพร้อมลิขสิทธิ์ ให้บริการเช่าช่วงพื้นที่ศูนย์การค้า จัดแสดงคอนเสิร์ตและโชว์ ให้บริการสอนภาษาอังกฤษ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและให้บริการกิจกรรมการตลาด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

2 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่ต้องอธิบายในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อนหรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอย่างมีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้ กลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวแล้ว

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การร่วมกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย ในกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ความมีสาระสำคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแยะข้อมูลในรูปแบบที่ทำให้ผู้ซึ่งงบการเงินเข้าใจรายการได้ลดลง หากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบที่มีต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน
- การแยกแยะรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุใน TAS 1 อาจจำเป็นต้องแสดงแยกจากกัน หากเกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติใหม่ของการใช้การรวมยอด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามลำดับการแสดงผลรายการในงบการเงิน
- รายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลังหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแยะแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ได้กำหนดให้มีความชัดเจนขึ้นว่าการคิดค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยอ้างอิงกับรายได้นั้น ไม่เหมาะสม และ แก้ไขขอบเขตให้พืชที่ให้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอย่างมีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้ กลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวแล้ว (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ได้กำหนดให้มีความชัดเจนขึ้นสำหรับการเลือกใช้อัตราคิดลดสำหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อัตราผลตอบแทนของหนี้สินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี้สินที่มีสกุลเงินที่สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็นสำคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมที่ให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งนี้การเลือกใช้นโยบายบัญชีสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้วิธีส่วนได้เสียจะต้องทำโดยปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ 1) ให้ทางเลือกเพิ่มสำหรับกิจการที่ไม่ใช่กิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน โดยในการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการที่จะยังคงการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค่านั้นด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค่านั้น ๆ ใช้อยู่ หรือจะถอดการวัดมูลค่ายุติธรรมออกและแทนด้วยการจัดทางงบการเงินรวมของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และ 2) เพิ่มทางเลือกในการใช้วิธีส่วนได้เสียสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือได้กำหนดให้มีความชัดเจนถึงความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือที่อื่นในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการที่ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้จะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่มีข้อมูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ผู้ซึ่งงบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอื่นที่มีข้อมูลนั้นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้างอิงจากรายได้นั้นไม่เหมาะสม ข้อสันนิษฐานนี้อาจตกไปหากเข้าข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็นตัววัดของรายได้ (นั่นคือรายได้เป็นปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดของมูลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้จากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอย่างมีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้ กลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวแล้ว (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ 1) ข้อยกเว้นในการจัดทำงบการเงินรวมว่าให้ใช้กับกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ขึ้นกลางที่เป็นบริษัทย่อยของกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนด้วยเหมือนกัน และ 2) กิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะต้องนำบริษัทย่อยที่ไม่ใช่กิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและบริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน มารวมในการจัดทำงบการเงินรวมด้วย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) ได้กำหนดให้มีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับ 1) การซื้อส่วนได้เสียในการดำเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของการดำเนินงานร่วมกันนั้นประกอบกันขึ้นเป็นธุรกิจ ให้ผู้ซื้อนำหลักการบัญชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบัติ และ 2) ในกรณีที่ผู้ร่วมดำเนินงานมีการซื้อส่วนได้เสียในการดำเนินงานร่วมกันเพิ่มขึ้นนั้น ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ในการดำเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่ หากร่วมดำเนินงานยังคงมีการควบคุมร่วมอยู่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการกำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้กิจการที่เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน ต้องเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามที่กำหนดใน TFRS 12 แม้ไม่ได้มีการจัดทำงบการเงินรวม

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตราฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็นรายการที่เป็นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ได้นำมามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเรื่องวิธีการบัญชีสำหรับภาษีเงินได้ รอคัดบัญชีกรณีมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจำนวนต่ำกว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กรณีสินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต่ำกว่าฐานภาษีของสินทรัพย์นั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จะถือว่าผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเกิดขึ้น
- ในการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
- ในกรณีที่กฎหมายภาษีอากรมีข้อกำหนดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกำไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอคัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทที่กำหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอคัดบัญชีจะต้องนำไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอคัดบัญชีที่เป็นประเภทเดียวกันเท่านั้น
- ในการประมาณกำไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจำนวนที่ใช้หักภาษีที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ผู้บริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

(1) บริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับการซื้อบริษัทย่อยประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อ โอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อ และส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายชำระตามข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ในการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้า การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่นั้นในกำไรหรือขาดทุน

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่และให้บันทึกการจ่ายชำระในภายหลังไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มาเนื่องจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำไรขาดทุน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ)

(1) บริษัทย่อย (ต่อ)

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการในงบการเงินเฉพาะกิจการ

(2) รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของเจ้าของของกลุ่มกิจการ สำหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อเข้ามาในบริษัทย่อย และกำไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

(3) การจำหน่ายบริษัทย่อย

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ต้องหยุดรวมบริษัทย่อยในการจัดทำงบการเงินรวม ส่วนได้เสียในกิจการที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน สำหรับทุกจำนวนที่เลขรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจำหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป

(4) บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่ง โดยทั่วไปก็คือการที่กลุ่มกิจการถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ)

(5) การร่วมการงาน

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการดำเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาของผู้เข้าร่วมการงานนั้นมากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน

การร่วมค้า

การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการร่วมค้าเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น เงินลงทุนในการร่วมค้ารับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

(6) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า รวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน

ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษัทร่วมและการร่วมค่านั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการที่เคอร์รับรู้ว่ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้ากำไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่ลดลง กำไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกำไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่งในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมคามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค่านั้น ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใดๆ ซึ่งโดยเนื้อหาแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค่านั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทร่วมและการร่วมค้าหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วมและการร่วมค้า

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นกลุ่มกิจการจะคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในกำไรหรือขาดทุน

รายการกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะตัดบัญชีตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค่านั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงจะตัดบัญชีในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า บริษัทร่วมและการร่วมค้าจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ)

(7) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเพื่อการซื้อขาย ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทดำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของบริษัท

(ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหารายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

(ค) กลุ่มกิจการ

การแปลงค่าผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที่มีใช้สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินดังนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น
- รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

2.6 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบกำไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2.7 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคำนวณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้า และค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได้รับคืน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วย ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูป รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำเป็น

2.8 รายการ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และคอนเสิร์ตระหว่างผลิต

รายการโทรทัศน์ระหว่างผลิตแสดงถึงต้นทุนของการผลิตและถ่ายทำรายการโทรทัศน์ที่อยู่ระหว่างการผลิตและจะรับรู้เป็นต้นทุนการให้บริการเมื่อได้โอนสิทธิและส่งมอบ หรือเมื่อได้ออกอากาศ ต้นทุนการผลิตรายการโทรทัศน์ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตและถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ภาพยนตร์ระหว่างผลิตแสดงถึงต้นทุนของการผลิตและถ่ายทำภาพยนตร์ที่อยู่ระหว่างการผลิตและจะรับรู้เป็นต้นทุนการให้บริการเมื่อมีการจำหน่ายหรือจัดฉายภาพยนตร์ ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตและถ่ายทำภาพยนตร์ และแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

คอนเสิร์ตระหว่างผลิตแสดงถึงต้นทุนของการผลิตคอนเสิร์ตที่อยู่ระหว่างการผลิตและจะรับรู้เป็นต้นทุนการให้บริการเมื่อได้จัดแสดงคอนเสิร์ต ต้นทุนการผลิตคอนเสิร์ตประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตคอนเสิร์ต และแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.9 เงินลงทุน

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการร่วมค้า เป็น 4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อค้า 2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด 3. เงินลงทุนเพื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ

- (1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นและแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
- (2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด คือ เงินลงทุนที่มีกำหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบกำหนด
- (3) เงินลงทุนเพื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง
- (4) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำรายการ

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเพื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อการค้ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อขายรับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า

เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ารวมไว้ในงบกำไรขาดทุน

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สำหรับค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดิน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์คำนวณ โดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคาร	20 ปี
เครื่องตกแต่ง ดัดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	3 และ 5 ปี
คอมพิวเตอร์	3 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณ โดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลกำไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในกำไรหรือขาดทุน

2.11 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็นสิทธิการเช่าพื้นที่อาคาร ซึ่งบันทึกในราคาทุน และตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.12 ค่าความนิยม

ค่าความนิยมคือสิ่งตอบแทนที่โอนให้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทย่อยนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อย จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการค้ำค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเพื่อการค้ำค่าสะสม ค่าเพื่อการค้ำค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีกรกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคำนวณในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ

ในการทดสอบการค้ำค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกป็นส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้น อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ที่เกิดความนิยมเกิดขึ้นและระบุส่วนงานดำเนินงานได้

2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2.13.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ชื่อมาจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ และจะถูกตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

2.13.2 สัญญาที่ทำกับลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

สัญญาที่ทำกับลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องที่ได้มาจากการรวมธุรกิจจะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ สัญญาที่ทำกับลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องมีอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่นอนและวัดมูลค่าที่ราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม การตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุที่คาดว่าจะให้ประโยชน์ของความสัมพันธ์กับลูกค้า

2.13.3 เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้มาจากการรวมกิจการ จะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ เครื่องหมายการค้ามีอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่นอนและแสดงราคาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม วิธีตัดจำหน่ายจะใช้วิธีเส้นตรง เพื่อป็นส่วนต้นทุนของเครื่องหมายการค้าตามอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายใน 30 ปี

2.13.4 ลิขสิทธิ์

รายจ่ายเพื่อให้ได้รับลิขสิทธิ์และใบอนุญาต ถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ 9.4 ปี ถึง 10 ปี

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.14 การค้ำของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่งไม่มีการตัดจำหน่ายจะถูกทดสอบการค้ำของค่าเป็นประจำทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำหน่ายจะมีการทบทวนการค้ำของค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการค้ำของค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการค้ำของค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการค้ำของค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการค้ำของค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.15 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่าเช่นนี้ถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าเช่นนี้

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะบันทึกเป็นส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราคงเหลือคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทำให้อัตราคงเหลือคงที่แต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรายได้ทางการเงินค้างรับรายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกี่ยวข้องในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลากการให้เช่า

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.16 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้นเงินกู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดทำรายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจำหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการ ไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือ โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามลำดับ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ก่อนข้างแม้ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการได้ดำเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การนำกฎหมายภาษี ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจำนวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรทางบัญชีและกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ก่อนข้างแม้ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.18 ผลประโยชน์พนักงาน

2.18.1 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มกิจการได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์

2.18.1.1 โครงการสมทบเงิน

สำหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจำนวนเงินที่คงที่ บริษัทไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสำหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน บริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก ตามเกณฑ์และข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ สำหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบกำหนดจ่าย

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.18 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

2.18.1 ผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน (ต่อ)

2.18.1.2 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

สำหรับโครงการผลประโยชน์คือ โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน

หนี้สินสำหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการภาระผูกพันนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณ โดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคตโดยใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพัน โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นและได้รวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนบริการในอนาคตจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

2.18.2 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะจ่ายเมื่อบริษัทยกเลิกการจ้างงานก่อนวันเกษียณตามปกติ หรือเสนอที่จะให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง เพื่อสนับสนุนการออกจากงานด้วยความสมัครใจของพนักงาน บริษัทจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเฉพาะเมื่อวันใดวันหนึ่งเกิดขึ้นก่อน 1) เมื่อบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ และ 2) เมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้างที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 และเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ในส่วนของการเสนอที่จะให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างด้วยความสมัครใจนั้นจะคำนวณจากจำนวนพนักงานที่คาดว่าจะยอมรับข้อเสนอ ผลประโยชน์ที่มีกำหนดชำระเกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงานต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.19 ประมวลการหนี้สิน

ประมวลสำหรับการฟ้องร้องตามกฎหมายจะรับรู้ก็ต่อเมื่อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมวลการจำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ ประมวลการหนี้สินจะไม่รับรู้สำหรับขาดทุนจากการดำเนินงานในอนาคต

ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกำหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชำระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมวลการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมวลการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

2.20 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญที่สามารถกำหนดเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซื้อขายหุ้นที่จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจำนวนเงินสุทธิจากภาษีไว้เป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยนำไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ้น

2.21 การรับรู้รายได้

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รายได้จะแสดงด้วยจำนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการ สำหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า รายได้ค่าโฆษณาและค่าเช่าเรียนรู้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้า

รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.22 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงาน ได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

2.23 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จำหน่าย)ที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จำหน่าย) จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้นต้องมีความเป็นไปได้สูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จำหน่าย) นั้นจะวัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

3.1 บัญชีความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงินซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ การจัดการความเสี่ยงดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหารของบริษัท โดยมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำให้เสียหายต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

การจัดการความเสี่ยงดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ) เป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงจะกำหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงนโยบายสำหรับความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงการให้สินเชื่อ การใช้ตราสารทั้งที่เป็นอนุพันธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพันธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นทางการจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มกิจการมีลูกหนี้และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3.1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีสาระสำคัญ นโยบายของบริษัทคือทำให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับเหมาะสม ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการเชื่อว่ามูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าหนี้การค้าหักด้วยค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามที่ได้แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอำนวยความสะดวกในการกู้ยืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการได้ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นฐานของบริษัทที่มีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี้แสดงการวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ที่ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
- ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

	ข้อมูลระดับ 1	ข้อมูลระดับ 2	ข้อมูลระดับ 3	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์				
สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้มูลค่ายุติธรรม				
ผ่านงบกำไรขาดทุน				
หลักทรัพย์เพื่อค้า	3,539,476	-	-	3,539,476

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

(ก) เครื่องมือทางการเงินใน ระดับ 1

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง อ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือ โดยกลุ่มกิจการ ได้แก่ ราคาเสนอซื้อปัจจุบันที่อ้างอิงจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เครื่องมือทางการเงินนี้รวมอยู่ในระดับ 1

(ข) เครื่องมือทางการเงินในระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง (ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในตลาดรองที่ไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ (over-the-counter) วัตถุประสงค์โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่านี้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ เครื่องมือนั้นจะรวมอยู่ในระดับ 2

(ค) เครื่องมือทางการเงินในระดับ 3

ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด เครื่องมือนั้นจะรวมอยู่ในระดับ 3

เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินรวมถึงรายการดังต่อไปนี้ :

- ราคาเสนอซื้อขายของตลาด หรือราคาเสนอซื้อขายของตัวแทนสำหรับเครื่องมือที่คล้ายคลึงกัน ;
- มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ที่สังเกตได้ ;
- มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากำหนดโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าที่ได้กลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน ;
- เทคนิคอื่น เช่นการวิเคราะห์การคิดลดกระแสเงินสด ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่เหลือ

มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินอันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้เนื่องจากมีระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

4 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

การประเมินการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

4.1 ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ

กลุ่มกิจการตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ โดยประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ซึ่งคำนวณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นอยู่ในสภาพพร้อมขาย การคำนวณดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต ประสบการณ์ของผู้บริหารในธุรกิจ และแนวโน้มของตลาด

4.2 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันบำนาญขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันบำนาญ

กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกำหนดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะจ่ายภาระผูกพันบำนาญ ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำระภาระผูกพันบำนาญที่เกี่ยวข้อง

ข้อสมมติฐานหลักอื่น ๆ สำหรับภาระผูกพันบำนาญอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุ 22

4.3 ประมาณการการค้ำค่าของค่าความนิยม

กลุ่มกิจการทดสอบการค้ำค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 2.12 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้ การคำนวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการในการประเมินผลประกอบการและการประมาณอัตราคิดลด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

4.4 ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

กลุ่มกิจการประเมินความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยโดยพิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทย่อย การคำนวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการของผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่ได้รับคืน

5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจการ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือการออกหุ้นใหม่เพื่อลดภาระหนี้

6 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

งบการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560			
	สถาบัน	ธุรกิจบันเทิงและ		งบการเงินรวม
	สอนภาษา	ภัตตาคาร	กิจกรรมการตลาด	
บาท	บาท	บาท	บาท	
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ	398,803,159	627,205,814	1,383,291,860	2,409,300,833
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ	-	-	(2,130,703)	(2,130,703)
รวมรายได้	398,803,159	627,205,814	1,381,161,157	2,407,170,130
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน	(119,743,958)	(17,638,309)	148,627,161	11,244,894
รายได้อื่น				27,443,941
ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้				(82,600,635)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(30,123,980)	(38,429,092)	(126,911,331)	(195,464,403)
ต้นทุนทางการเงิน				(55,893,002)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
และการร่วมค้า				59,314,606
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(235,954,599)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(17,188,432)
ขาดทุนสุทธิ				(253,143,031)
สินค้าคงเหลือ	338,171	21,120,323	9,259,685	30,718,179
สินทรัพย์ถาวร	38,391,966	116,691,937	459,478,398	614,562,301
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	30,690,882	143,694,948	69,209,498	243,595,328
เงินลงทุนในบริษัทร่วม				463,179,161
เงินลงทุนในการร่วมค้า				18,106,042
ค่าความนิยม				923,167,963
สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน				912,803,141
สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบการเงินรวม				3,206,132,115

6 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

งบการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559			
	สถาบัน	ธุรกิจบันเทิงและ		
	สอนภาษา	ภัตตาคาร	กิจกรรมการตลาด	งบการเงินรวม
บาท	บาท	บาท	บาท	
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ	657,875,419	680,679,793	1,225,828,727	2,564,383,939
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ	-	-	(3,484,753)	(3,484,753)
รวมรายได้	657,875,419	680,679,793	1,222,343,974	2,560,899,186
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน	31,550,988	33,018,920	101,352,974	165,922,882
รายได้อื่น				479,979,167
ค่าใช้จ่ายอื่น				(336,530,588)
ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้				(66,117,501)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(131,959,552)	(50,560,361)	(29,231,488)	(211,751,401)
ต้นทุนทางการเงิน				(75,264,498)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
และการร่วมค้า				91,402,363
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				47,640,424
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(20,745,016)
กำไรสุทธิ				26,895,408
สินค้าคงเหลือ	365,911	20,715,821	7,168,177	28,249,909
สินทรัพย์ถาวร	53,465,627	99,662,396	524,328,616	677,456,639
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	37,378,945	148,701,230	79,050,085	265,130,260
เงินลงทุนในบริษัทร่วม				477,135,439
เงินลงทุนในการร่วมค้า				3,514,107
ค่าความนิยม				923,167,963
สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ปันส่วน				1,092,671,888
สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบการเงินรวม				3,467,326,205

ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สินทรัพย์ของส่วนงานประกอบด้วยอุปกรณ์ สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้ และเงินสดสำหรับการดำเนินงาน

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร	202,259,133	261,444,974	15,848,482	102,648,066
เงินฝากธนาคารระยะสั้น	1,419,322	1,932,819	-	-
	<u>203,678,455</u>	<u>263,377,793</u>	<u>15,848,482</u>	<u>102,648,066</u>

เงินฝากธนาคารระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 0.14 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.53) และมีระยะเวลาครบกำหนดโดยเฉลี่ยที่ 42 วัน

8 เงินลงทุนระยะสั้น

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2559	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วย				
1. หลักทรัพย์เพื่อค้า	8,671,556	3,539,476	8,671,556	3,478,793
2. หลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกำหนด	18,000,000	18,000,000	281,000,000	281,000,000
รวม	<u>26,671,556</u>	<u>21,539,476</u>	<u>289,671,556</u>	<u>284,478,793</u>
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	<u>(5,132,080)</u>	-	<u>(5,192,763)</u>	-
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	<u>21,539,476</u>	<u>21,539,476</u>	<u>284,478,793</u>	<u>284,478,793</u>

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

8 เงินลงทุนระยะสั้น (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2559	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วย				
1. หลักทรัพย์เพื่อค้า	8,671,556	3,539,476	8,671,556	3,478,793
2. หลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกำหนด	-	-	271,000,000	271,000,000
รวม	8,671,556	3,539,476	279,671,556	274,478,793
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(5,132,080)	-	(5,192,763)	-
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	<u>3,539,476</u>	<u>3,539,476</u>	<u>274,478,793</u>	<u>274,478,793</u>

หลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกำหนดได้แก่ตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ามีความเคลื่อนไหวดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	3,478,793
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	60,683
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	<u>3,539,476</u>

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	207,583,604	172,789,328	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 32.3)	40,276,659	15,578,225	-	-
รวม	247,860,263	188,367,553	-	-
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(41,633,423)	(38,896,426)	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	206,226,840	149,471,127	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	28,488,896	20,132,853	160,331	183,597
ดอกเบี้ยค้างรับ	77,071	741,203	38,983,798	5,233,922
ลูกหนี้อื่น	9,235,668	10,089,530	38,923	1,381,213
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 32.3)	-	-	48,178,644	9,633,894
รายได้ค้างรับ	110,097,348	66,422,120	-	-
เงินทรองจ่าย	13,496,809	6,553,327	962,000	35,000
เงินปันผลค้างรับ	-	1,406,857	-	-
	367,622,632	254,817,017	88,323,696	16,467,626

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ได้กำหนดชำระ	163,418,759	95,724,410	-	-
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	15,990,577	32,210,153	-	-
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน	12,837,750	4,049,219	-	-
เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน	18,335,402	26,223,029	-	-
เกินกว่า 12 เดือน	37,277,775	30,160,742	-	-
รวมลูกหนี้การค้า	247,860,263	188,367,553	-	-
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(41,633,423)	(38,896,426)	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	206,226,840	149,471,127	-	-

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

10 สินค้ำคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
บรรจุภัณฑ์	9,259,684	7,168,177	-	-
แผ่นวีซีดีและดีวีดี	54,907	55,581	54,907	55,581
หนังสือ	2,097,894	2,198,960	-	-
วัตถุดิบ - อาหาร	24,220,456	23,055,519	-	-
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย	(4,914,762)	(4,228,328)	(54,907)	(55,581)
	30,718,179	28,249,909	-	-

ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจำนวน 241,677,437 บาท และ 1,229 บาท (พ.ศ. 2559 : 230,435,296 บาท และ 27,936 บาท) สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ

11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าเล่าเรียนรอธนาคารนำฝากเงิน	5,921,796	7,035,584	-	-
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	20,981,234	13,896,165	253,960	183,273
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	41,365,763	43,257,026	5,746,744	5,465,274
อื่นๆ	15,296,343	12,849,664	77,400	-
	83,565,136	77,038,439	6,078,104	5,648,547

12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,350,000	-

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้ประกาศความตั้งใจที่จะขายอาคารชุดแห่งหนึ่ง โดยได้เริ่มดำเนินการตามแผนเพื่อหาผู้ซื้อและเพื่อทำตามแผนให้สมบูรณ์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2561

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

13.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	บาท	บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560		
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	477,135,439	213,671,955
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	(19,992,500)	-
ส่วนแบ่งกำไร	45,122,671	-
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(16,011,187)	-
ค่าเผื่อการค้อยค่าเงินลงทุน	(23,075,262)	-
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	463,179,161	213,671,955

ลักษณะของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

บริษัทร่วม	ประเภทของธุรกิจ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประเทศที่ จดทะเบียน	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		วิธีการวัดมูลค่า
				31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์เพื่อจำหน่ายให้ ภาครัฐและเอกชน	ถือหุ้นโดยตรง	ไทย	10.00	10.00	วิธีส่วนได้เสีย
บริษัทร่วมภายใต้บริษัท อินเด็คซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)						
บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด	ให้คำปรึกษาและรับออกแบบ โฆษณา ประกาศโฆษณา และจัดทำสื่อโฆษณา	ถือหุ้นทางอ้อม	ไทย	50.00	50.00	วิธีส่วนได้เสีย
บริษัท แสบปีไอ จำกัด	ให้บริการออกแบบ และ ผลิตสื่อ Application	ถือหุ้นทางอ้อม	ไทย	33.00	33.00	วิธีส่วนได้เสีย
บริษัท ทาวน์ แบรินคี่จิ่ง จำกัด	จัดทำโฆษณา	ถือหุ้นทางอ้อม	ไทย	20.00	20.00	วิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจำนวน 894.21 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : จำนวน 1,107.15 ล้านบาท) และมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ มีจำนวน 461.86 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : จำนวน 456.26 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หุ้นของบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน) จำนวน 175.09 ล้านหุ้น ได้นำไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20)

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

13.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับบริษัทร่วม

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปสำหรับบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ ได้แก่ บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นจำนวนที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมดังกล่าว) ซึ่งได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและบริษัทร่วม

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว)

	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	424,752,306	977,037,378
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด)	474,825,200	2,259,172,791
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	899,577,506	3,236,210,169
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	11,318,865,535	5,138,661,570
รวมสินทรัพย์	12,218,443,041	8,374,871,739
หนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้า)	2,292,758,098	554,488,346
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจ้าหนี้การค้า)	284,466,255	455,564,105
หนี้สินหมุนเวียนรวม	2,577,224,353	1,010,052,451
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
หนี้สินทางการเงิน	1,856,700,683	728,770,807
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3,003,775,828	2,050,629,756
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	4,860,476,511	2,779,400,563
รวมหนี้สิน	7,437,700,864	3,789,453,014
สินทรัพย์สุทธิ	4,780,742,177	4,585,418,725
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	162,151,409	22,843,574
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทใหญ่	4,618,590,768	4,562,575,151

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

13.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
รายได้	229,003,651	421,727,250
ต้นทุนขายและให้บริการ	(177,237,832)	(149,513,136)
ดอกเบี้ยรับ	18,911,219	11,152,936
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(112,497,729)	(59,935,251)
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	416,843,713	647,130,265
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2,985,333)	(29,971,852)
กำไรหลังภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	413,858,380	617,158,413
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	(160,111,866)	13,608,683
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	253,746,514	630,767,096
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	19,992,500	21,795,000

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

13.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงิน โดยสรุป

การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม	4,562,575,151	4,040,326,458
เงินปันผล	(199,648,062)	(108,893,652)
กำไรสำหรับปี	415,775,545	617,628,000
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น		
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	(160,111,866)	13,514,345
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี	4,618,590,768	4,562,575,151
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10
มูลค่าตามบัญชี	461,859,077	456,257,515

บริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระสำคัญ

นอกเหนือจากส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยังมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระสำคัญอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่แต่ละราย		
ไม่มีสาระสำคัญ	1,320,084	20,878,024
จำนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษัทร่วม ;		
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	3,545,117	(571,087)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	3,545,117	(571,087)

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

13.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า

	งบการเงินรวม
	บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	3,514,107
เงินลงทุนเพิ่มขึ้นระหว่างปี	400,000
ส่วนแบ่งกำไร	14,191,935
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	18,106,042

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 บริษัท อินเด็คซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงทุนในกิจการร่วมค้า อินเด็คซ์ เอ-7 จำนวน 4,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมด

ลักษณะของเงินลงทุนในการร่วมค้า ในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

ประเภทของธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเทศที่จดทะเบียน	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		วิธีการวัดมูลค่า	
			31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559		
การร่วมค้าภายใต้บริษัท อินเด็คซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด						
การร่วมค้า ไอดีที	ออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการอาคารนิทรรศการไทย	ถือหุ้นทางอ้อม	ไทย	67.00	67.00	วิธีส่วนได้เสีย
การร่วมค้า อินเด็คซ์ ซิตี นีออน	เสนองานโครงการ จัดหาผู้รับเหมา งาน จัดทำ ประกอบ ติดตั้ง งาน จัดแสดงและผลิตสื่อจัดแสดงสำหรับพิพิธภัณฑ์สิรินธร	ถือหุ้นทางอ้อม	ไทย	50.00	50.00	วิธีส่วนได้เสีย
การร่วมค้า อินเด็คซ์ ดี 103 มาโก้	ออกแบบ จัดทำ และบริหารจัดการอาคารแสดงนิทรรศการในงาน Yeosu International	ถือหุ้นทางอ้อม	ไทย	70.00	70.00	วิธีส่วนได้เสีย
การร่วมค้า อินเด็คซ์ ดี 63	ออกแบบ จัดทำและบริหารจัดการอาคารแสดงนิทรรศการในงาน CP-MEJI VISITOR CENTER	ถือหุ้นทางอ้อม	ไทย	63.00	63.00	วิธีส่วนได้เสีย
การร่วมค้า อินเด็คซ์ ดีไซน์ 103	ออกแบบ จัดทำและบริหารจัดการอาคารแสดงนิทรรศการในงาน Astana International	ถือหุ้นทางอ้อม	ไทย	90.00	90.00	วิธีส่วนได้เสีย
การร่วมค้า อินเด็คซ์ เอ-7	ออกแบบงาน โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือแห่งใหม่	ถือหุ้นทางอ้อม	ไทย	50.00	-	วิธีส่วนได้เสีย

กลุ่มกิจการไม่มีภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการร่วมค้า

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

13.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปสำหรับการร่วมค้า

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปสำหรับการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ ได้แก่ การร่วมค้า อินเด็กซ์ ดีไซน์ 103 ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นจำนวนที่แสดงอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า(ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้าดังกล่าว) ซึ่งได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและการร่วมค้า

งบแสดงฐานะการเงิน โดยสรุป (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	การร่วมค้า อินเด็กซ์ ดีไซน์ 103	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12,886,499	1,479,429
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด)	28,185,694	1,365
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	41,072,193	1,480,794
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	12,858	19,358
	41,085,051	1,500,152
หนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รวมเจ้าหนี้การค้า)	24,818,511	14,085
หนี้สินหมุนเวียนรวม	24,818,511	14,085
สินทรัพย์สุทธิ	16,266,540	1,486,067

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

13.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปสำหรับการร่วมค้า (ต่อ)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยสรุป (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	การร่วมค้า อินดีกซ์ ดีไซน์ 103	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
รายได้	232,132,710	-
ดอกเบี้ยรับ	57,875	29
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(307,505)	(320)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	18,472,108	(13,933)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(3,691,635)	-
กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	14,780,473	(13,933)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	14,780,473	(13,933)

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

13.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปสำหรับการร่วมค้า (ต่อ)

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงิน โดยสรุป

การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า

	การร่วมค้า อินเด็กซ์ ดีไซน์ 103	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุป		
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม	1,486,067	1,500,000
กำไร(ขาดทุน)ในระหว่างงวด	14,780,473	(13,933)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี	16,266,540	1,486,067
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90
ค่าความนิยม	-	-
มูลค่าตามบัญชี	14,639,886	1,337,460

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

13.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ)

การร่วมค้าที่แต่ละรายไม่มีสาระสำคัญ

นอกเหนือจากส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมค้าดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยังมีส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่แต่ละรายไม่มีสาระสำคัญอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่แต่ละราย ไม่มีสาระสำคัญซึ่งกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	3,466,156	2,176,647
จำนวนรวมของส่วนแบ่งในการร่วมค้า;		
กำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	889,510	(10,862,506)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	889,510	(10,862,506)

13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	463,018,871
ขายเงินลงทุนระหว่างปี	(33,018,871)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	430,000,000

การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท เวฟ ทีวี จำกัด

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เวฟ ทีวี จำกัด ให้กับบริษัท เวฟ พิคเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 52 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว รวมอยู่ใน “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน 18.98 ล้านบาท การจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มกิจการในบริษัท เวฟ ทีวี จำกัด

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย

บริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ์ จำกัด จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 10,500 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ในบริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ์ จำกัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.39 เป็นร้อยละ 99.99 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ส่วนของเจ้าของของกลุ่มกิจการเพิ่มขึ้น 1,050,000 บาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง 1,050,000 บาท

บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5,000,000 บาท เป็น 55,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทต่อหุ้น โดยบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงทุนและจ่ายชำระค่าหุ้นที่ออกใหม่ จำนวน 290,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ของจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว ส่วนได้เสียของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ลดลง จากร้อยละ 60.00 เป็นร้อยละ 58.18 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ส่วนของเจ้าของของกลุ่มกิจการลดลง 1,882,666 บาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 1,882,666 บาท

บริษัท ไอ ซี วี จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินเด็กซ์ แอนด์ เอ็ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีมติอนุมัติ ให้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ได้แก่ บริษัท ไอ ซี วี จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการและจัดหาพื้นที่แสดงสินค้า และรับออกแบบงานด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัท อินเด็กซ์ แอนด์ เอ็ม จำกัด ถือหุ้นในบริษัท ไอ ซี วี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และได้จ่ายชำระเงินลงทุนจำนวน 49,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 1,664,190 บาท ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การลงทุนของบริษัทย่อย

บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ของบริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ ได้มีมติอนุมัติการลงทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 41,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 55,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่จำนวน 13,750,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 75 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้เดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ใหม่หุ้นละ 25 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

บริษัท ไอซีอิงเอ็ด จำกัด

บริษัท ไอซีอิงเอ็ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 การชำระบัญชีดังกล่าวเสร็จสิ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีดังนี้

ชื่อ	สถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ/ประเทศ		ลักษณะของธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยบริษัทใหญ่		สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยกลุ่มกิจการ		สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ร้อยละ)	
	ที่ตั้งทะเบียนจัดตั้ง				พ.ศ. 2560 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2559 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2560 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2559 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2560 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2559 (ร้อยละ)
บริษัทย่อย										
บริษัท เวฟ ทีวี จำกัด	ไทย		ผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์	ถือหุ้นโดยตรง	-	99.99	-	-	-	0.01
บริษัท เวฟ พิกเจอร์ส จำกัด	ไทย		การลงทุน	ถือหุ้นโดยตรง	99.99	99.99	-	-	0.01	0.01
บริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด	ไทย		การลงทุน	ถือหุ้นโดยตรง	99.99	99.99	-	-	0.01	0.01
บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชัน กรุ๊ป จำกัด	ไทย		การลงทุน	ถือหุ้นโดยตรง	99.99	99.99	-	-	0.01	0.01
บริษัท อินเด็กซ์ ศรีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด	ไทย		ให้บริการและจัดทำกิจกรรมทางการตลาด	ถือหุ้นโดยตรง	50.00	50.00	-	-	50.00	50.00
บริษัทย่อยภายใต้บริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด										
บริษัท เทฟเฟอร์ เรสโตรองด์ จำกัด	ไทย		ภัตตาคาร	ถือหุ้นทางอ้อม	-	-	99.99	99.99	0.01	0.01
บริษัทย่อยภายใต้บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชัน กรุ๊ป จำกัด										
บริษัท เอ็ฟทีซีเอ็นที อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด	ไทย		สถาบันสอนภาษา	ถือหุ้นทางอ้อม	-	-	99.99	99.99	0.01	0.01
บริษัทย่อยภายใต้บริษัท เวฟ พิกเจอร์ส จำกัด										
บริษัท เวฟ ทีวี จำกัด	ไทย		ผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์	ถือหุ้นทางอ้อม	-	-	99.99	-	0.01	-
บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อินเด็กซ์ ศรีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)										
บริษัท อีเว้นท์ โซลูชันส์ จำกัด	ไทย		ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นในงานบันเทิง	ถือหุ้นทางอ้อม	-	-	99.99	99.99	0.01	0.01
บริษัท เทรเบียง จำกัด	ไทย		อยู่ระหว่างกิจการชำระบัญชี	ถือหุ้นทางอ้อม	-	-	99.99	99.99	0.01	0.01
บริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จำกัด	ไทย		ให้บริการอุปกรณ์แสงสี เสียงในงานบันเทิง	ถือหุ้นทางอ้อม	-	-	50.99	50.99	49.01	49.01
บริษัท อินสปาย อิมเมจ จำกัด	ไทย		ให้บริการจัดทำ ดัดตั้งและรีดออน ป้ายโฆษณา	ถือหุ้นทางอ้อม	-	-	60.00	60.00	40.00	40.00
บริษัท ไอริงแอ็ด จำกัด	ไทย		ชำระบัญชีเสร็จสิ้น	ถือหุ้นทางอ้อม	-	-	-	40.00	-	60.00
บริษัท อินเด็กซ์ ศรีเอทีฟ ออนไลน์ จำกัด	ไทย		อยู่ระหว่างกิจการชำระบัญชี	ถือหุ้นทางอ้อม	-	-	26.51	26.51	73.86	73.86
บริษัท เอ็นไอโรเซล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย		ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ และระบบการสื่อสารอื่น	ถือหุ้นทางอ้อม	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีดังนี้ (ต่อ)

ชื่อ	สถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ/ ประเทศ ที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ลักษณะของธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนของหุ้นสามัญ ที่ถือโดยบริษัทใหญ่		สัดส่วนของหุ้นสามัญ ที่ถือโดยกลุ่มกิจการ		สัดส่วนของ หุ้นสามัญที่ถือโดย ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม (ร้อยละ)	
				พ.ศ. 2560 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2559 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2560 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2559 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2560 (ร้อยละ)	พ.ศ. 2559 (ร้อยละ)
บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อินเด็คซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) (ต่อ)									
บริษัท อินเด็คซ์ แอนด์ เอ็ม จำกัด	ไทย	ให้บริการและจัดหา พื้นที่แสดงสินค้า และรับออกแบบ งานด้านโฆษณา และประชาสัมพันธ์	ถือหุ้นทางอ้อม	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00
บริษัท อินเด็คซ์ แอนด์ วี จำกัด	ไทย	ให้บริการและจัดหา พื้นที่แสดงสินค้า และรับออกแบบ งานด้านโฆษณา และประชาสัมพันธ์	ถือหุ้นทางอ้อม	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00
บริษัท บิ๊ก อีเวนท์ จำกัด	ไทย	อยู่ระหว่างการชำระ บัญชี	ถือหุ้นทางอ้อม	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00
บริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ์ จำกัด	ไทย	ให้บริการและจัดทำ กิจกรรมทางการ ตลาด	ถือหุ้นทางอ้อม	-	-	99.99	89.39	0.01	10.61
บริษัท บลูมิตซ์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	ไทย	ให้บริการออกแบบ ผลิต และจำหน่าย สิ่งพิมพ์และสื่อ ต่างๆ	ถือหุ้นทางอ้อม	-	-	58.18	60.00	41.82	40.00
บริษัทย่อยภายใต้บริษัท อินเด็คซ์ แอนด์ เอ็ม จำกัด									
บริษัท ไอ ซี วี จำกัด	สาธารณรัฐสหภาพ เมียนมา	ให้บริการและจัดหา พื้นที่แสดงสินค้า และรับออกแบบ งานด้านโฆษณา และประชาสัมพันธ์	ถือหุ้นทางอ้อม	-	-	99.00	-	1.00	-

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีดังนี้ (ต่อ)

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดทำงานการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อย
ที่ถือ โดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ

ยอดรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 474.75 ล้านบาท เป็นของกลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด
("กลุ่มอินเด็กซ์")

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ
ต่อกลุ่มกิจการ ได้แก่ กลุ่มอินเด็กซ์ จำนวนที่เปิดเผยสำหรับบริษัทแต่ละรายแสดงด้วยจำนวนก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 สำหรับรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

งบแสดงฐานะการเงิน โดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว)

	กลุ่มอินเด็กซ์
	พ.ศ. 2560
	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
ส่วนที่หมุนเวียน	
สินทรัพย์	567,766,771
หนี้สิน	(402,627,376)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ	165,139,395
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน	
สินทรัพย์	593,573,749
หนี้สิน	(73,372,560)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ	520,201,189
สินทรัพย์สุทธิ	685,340,584

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)

13.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ (ต่อ)

รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรายที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญต่อกุ่มบริษัท (ต่อ)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว)

	กลุ่มอินเดี็กซ์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	พ.ศ. 2560
	บาท
รายได้	1,406,388,404
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี	42,544,689
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(18,251,820)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	181,973
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	24,474,842
รวมกำไรเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	15,264,450
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(17,525,605)

งบกระแสเงินสด โดยสรุป (ตรวจสอบแล้ว)

	กลุ่มอินเดี็กซ์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	พ.ศ. 2560
	บาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	81,980,756
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	(54,576,386)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	7,508,800
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	34,913,170
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	125,785,617
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี	160,698,787

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม					
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์		งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
			สำนักงาน	ยานพาหนะ		
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559						
ราคาทุน	131,102,925	109,345,117	1,333,258,998	71,590,965	24,337,560	1,669,635,565
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(4,938,697)	(922,396,546)	(41,647,145)	-	(968,982,388)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	131,102,925	104,406,420	410,862,452	29,943,820	24,337,560	700,653,177
สำหรับปีสิ้นสุด						
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	131,102,925	104,406,420	410,862,452	29,943,820	24,337,560	700,653,177
ซื้อสินทรัพย์	-	-	113,386,722	8,130,427	49,123,853	170,641,002
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-	(4,288,684)	(1)	-	(4,288,685)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-	(2,963,571)	-	(210,727)	(3,174,298)
การโอนสินทรัพย์	-	-	30,212,461	-	(30,212,461)	-
การด้อยค่า	-	-	(1,195,963)	-	(7,443,917)	(8,639,880)
ค่าเสื่อมราคา	-	(9,812,448)	(159,498,857)	(8,423,372)	-	(177,734,677)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	131,102,925	94,593,972	386,514,560	29,650,874	35,594,308	677,456,639
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559						
ราคาทุน	131,102,925	109,345,117	1,421,956,377	76,121,382	43,038,225	1,781,564,026
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(14,751,145)	(1,034,245,854)	(46,470,508)	-	(1,095,467,507)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	(1,195,963)	-	(7,443,917)	(8,639,880)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	131,102,925	94,593,972	386,514,560	29,650,874	35,594,308	677,456,639

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์		งานระหว่าง		
			สำนักงาน	ยานพาหนะ	ก่อสร้าง	รวม	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท		
สำหรับปีสิ้นสุด							
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560							
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	131,102,925	94,593,972	386,514,560	29,650,874	35,594,308	677,456,639	
ซื้อสินทรัพย์	-	227,500	69,515,816	196,460	55,596,164	125,535,940	
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-	(6,433,898)	(1,219,332)	-	(7,653,230)	
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-	(1,300,935)	-	-	(1,300,935)	
การโอนสินทรัพย์	-	41,542,416	39,398,527	-	(80,940,943)	-	
(การค้ำยค่า)กลับรายการ	-	-	1,195,963	-	(7,881,523)	(6,685,560)	
ค่าเสื่อมราคา	-	(11,022,898)	(153,555,831)	(8,211,824)	-	(172,790,553)	
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	<u>131,102,925</u>	<u>125,340,990</u>	<u>335,334,202</u>	<u>20,416,178</u>	<u>2,368,006</u>	<u>614,562,301</u>	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560							
ราคาทุน	131,102,925	151,115,032	1,493,251,231	74,037,843	17,693,446	1,867,200,477	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(25,774,042)	(1,157,917,029)	(53,621,665)	-	(1,237,312,736)	
ค่าเผื่อการค้ำยค่า	-	-	-	-	(15,325,440)	(15,325,440)	
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>131,102,925</u>	<u>125,340,990</u>	<u>335,334,202</u>	<u>20,416,178</u>	<u>2,368,006</u>	<u>614,562,301</u>	
งบการเงินรวม							
พ.ศ. 2560							
บาท							
พ.ศ. 2559							
บาท							
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้							
ต้นทุนขาย						94,902,484	100,146,463
ต้นทุนการให้บริการ						19,465,958	27,127,301
ค่าใช้จ่ายในการขาย						20,472,497	14,342,031
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร						37,949,614	36,118,882
						<u>172,790,553</u>	<u>177,734,677</u>

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559			
ราคาทุน	2,820,763	9,402,146	12,222,909
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,075,360)	(1,983,186)	(4,058,546)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	745,403	7,418,960	8,164,363
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	745,403	7,418,960	8,164,363
ซื้อสินทรัพย์	29,130	-	29,130
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	(1,187)	-	(1,187)
ค่าเสื่อมราคา	(414,788)	(980,453)	(1,395,241)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	358,558	6,438,507	6,797,065
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559			
ราคาทุน	2,845,710	9,402,146	12,247,856
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,487,152)	(2,963,639)	(5,450,791)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	358,558	6,438,507	6,797,065
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	358,558	6,438,507	6,797,065
ซื้อสินทรัพย์	126,200	-	126,200
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	(801)	-	(801)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	(10,406)	-	(10,406)
ค่าเสื่อมราคา	(267,921)	(980,429)	(1,248,350)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	205,630	5,458,078	5,663,708
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560			
ราคาทุน	2,861,685	9,402,146	12,263,831
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(2,656,055)	(3,944,068)	(6,600,123)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	205,630	5,458,078	5,663,708

ที่ดิน อาคารและส่วนตกแต่งปรับปรุงที่มีราคาตามบัญชีจำนวน 241.52 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 230.14 ล้านบาท) ได้นำไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20.2 และ 20.3)

ค่าเสื่อมราคาจำนวน 1,248,350 บาท (พ.ศ. 2559 : 1,395,241 บาท) รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการและบริษัทเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์และยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน	59,879,146	68,167,014	9,402,146	9,402,146
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(33,449,368)	(30,965,201)	(3,944,068)	(2,963,639)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>26,429,778</u>	<u>37,201,813</u>	<u>5,458,078</u>	<u>6,438,507</u>

15 ค่าความนิยม

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม		
ราคาทุน	1,259,698,551	1,259,698,551
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(336,530,588)	-
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>923,167,963</u>	<u>1,259,698,551</u>
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	923,167,963	1,259,698,551
การด้อยค่า	-	(336,530,588)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	<u>923,167,963</u>	<u>923,167,963</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
ราคาทุน	1,259,698,551	1,259,698,551
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(336,530,588)	(336,530,588)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>923,167,963</u>	<u>923,167,963</u>

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการปรับลดมูลค่าตามบัญชีของส่วนงานธุรกิจสถาบันสอนภาษาลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม จำนวน 336 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ที่เกยคาตการณ์ไว้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวะการณ์โดยรวม ขาดทุนดังกล่าวได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายอื่นในกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม

15 ค่าความนิยม (ต่อ)

ค่าความนิยม ได้ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ที่ถูกกำหนดตามส่วนงาน

การปันส่วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงได้ดังนี้

	พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559			
	ธุรกิจสถาบัน	ธุรกิจภัตตาคาร	กิจกรรมการตลาด	รวม
	สอนภาษา บาท	บาท	บาท	บาท
การปันส่วนค่าความนิยม	389,548,884	408,594,300	125,024,779	923,167,963

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้หน่วยสินทรัพย์ที่คำนวณโดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหารกระแสเงินสดหลังจากปีที่ 5 ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตดังกล่าวในตารางข้างล่าง อัตราการเติบโตดังกล่าวไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของของธุรกิจที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นดำเนินงานอยู่

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้แสดงได้ดังต่อไปนี้

	ธุรกิจสถาบันสอนภาษา	ธุรกิจภัตตาคาร	ธุรกิจกิจกรรมการตลาด
อัตราการเติบโต ¹	ร้อยละ 2.0	ร้อยละ 2.0	ร้อยละ 3.0
อัตราคัดลด ²	ร้อยละ 9.0	ร้อยละ 10.0	ร้อยละ 11.0

¹ อัตราการเติบโตเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพื่อใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาหลังจากประมาณการกระแสเงินสดตามระยะเวลาในงบประมาณ

² อัตราคัดลดก่อนภาษีที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด

ข้อสมมติฐานเหล่านี้ได้ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ

ฝ่ายบริหารพิจารณากำไรขั้นต้นจากงบประมาณ โดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด อัตราการเติบโตเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้สอดคล้องกับประมาณการที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม ซึ่งอัตราคัดลดต้องเป็นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

16 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม					
	ลิขสิทธิ์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ความสัมพันธ์		สินทรัพย์	รวม
			กับลูกค้า	เครื่องหมายการค้า	ที่ไม่มีตัวตน	
			ที่เกี่ยวข้อง	การค่า	ระหว่างติดตั้ง	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559						
ราคาทุน	21,541,934	37,020,887	123,937,000	152,221,000	782,227	335,503,048
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(8,651,894)	(3,931,367)	(27,139,184)	(5,073,700)	-	(44,796,145)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	12,890,040	33,089,520	96,797,816	147,147,300	782,227	290,706,903
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่						
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	12,890,040	33,089,520	96,797,816	147,147,300	782,227	290,706,903
การซื้อเพิ่มขึ้น	2,086,076	7,136,232	-	-	-	9,222,308
ตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	-	-	-	(782,227)	(782,227)
การตัดจำหน่าย	(6,658,481)	(1,966,511)	(20,317,700)	(5,074,032)	-	(34,016,724)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	8,317,635	38,259,241	76,480,116	142,073,268	-	265,130,260
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559						
ราคาทุน	23,628,010	44,157,119	123,937,000	152,221,000	-	343,943,129
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(15,310,375)	(5,897,878)	(47,456,884)	(10,147,732)	-	(78,812,869)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	8,317,635	38,259,241	76,480,116	142,073,268	-	265,130,260
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่						
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	8,317,635	38,259,241	76,480,116	142,073,268	-	265,130,260
การซื้อเพิ่มขึ้น	-	1,130,280	-	-	141,775	1,272,055
ตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	(133,137)	-	-	-	(133,137)
การตัดจำหน่าย	(2,955,291)	(5,646,827)	(8,997,700)	(5,074,032)	-	(22,673,850)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	5,362,344	33,609,557	67,482,416	136,999,236	141,775	243,595,328
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560						
ราคาทุน	23,628,010	45,154,262	123,937,000	152,221,000	141,775	345,082,047
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(18,265,666)	(11,544,705)	(56,454,584)	(15,221,764)	-	(101,486,719)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	5,362,344	33,609,557	67,482,416	136,999,236	141,775	243,595,328

ค่าตัดจำหน่ายจำนวน 22,673,850 บาท (พ.ศ. 2559 : 34,016,724 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

17 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
	บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	3,252,866
ตัดจำหน่าย - สุทธิ	(2,924,533)
ค่าตัดจำหน่าย	(328,333)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	-

18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์ได้ภายใน 12 เดือน	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน	32,645,345	28,453,373	-	-
	32,645,345	28,453,373	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชำระภายใน 12 เดือน	2,399,844	3,228,850	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชำระเกินกว่า 12 เดือน	45,573,375	45,900,707	-	-
	47,973,219	49,129,557	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	(15,327,874)	(20,676,184)	-	-

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	(20,676,184)	(29,072,470)	-	-
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 30)	5,348,310	8,256,681	-	-
เพิ่ม (ลด) ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	139,605	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(15,327,874)	(20,676,184)	-	-

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม			ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560	รายการที่รับรู้ ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	รายการที่รับรู้ ในงบกำไร ขาดทุน	
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	4,021,444	-	-	4,021,444
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ภาษีเงินได้				
ถูกหัก ณ ที่จ่าย	3,483,000	-	-	3,483,000
ผลประโยชน์พนักงาน	10,128,102	-	151,075	10,279,177
ค่าเพื่อสินค้าเสื่อม	467,940	-	-	467,940
ประมาณการค่าเรือถอน	3,236,387	-	-	3,236,387
ขาดทุนสะสม	7,116,500	-	4,040,897	11,157,397
	28,453,373	-	4,191,972	32,645,345
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(5,418,880)	-	-	(5,418,880)
เครื่องหมายความการค้า	(28,414,587)	-	1,014,807	(27,399,780)
ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง	(15,296,090)	-	141,531	(15,154,559)
	(49,129,557)	-	1,156,338	(47,973,219)

บริษัท เวิร์ดเอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินรวม			ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	รายการที่รับรู้ ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น บาท	รายการที่รับรู้ ในงบกำไร ขาดทุน บาท	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	105,273	-	3,916,171	4,021,444
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย	3,483,000	-	-	3,483,000
ผลประโยชน์พนักงาน	5,465,797	139,605	4,522,701	10,128,103
ค่าเพื่อสินค้าล้าสมัย	509,435	-	(41,495)	467,940
ประมาณการค่าเรือถอน	3,183,352	-	53,034	3,236,386
ขาดทุนสะสม	10,988,230	-	(3,871,730)	7,116,500
	<u>23,735,087</u>	<u>139,605</u>	<u>4,578,681</u>	<u>28,453,373</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(6,282,534)	-	863,654	(5,418,880)
เครื่องหมายการค้า	(29,429,393)	-	1,014,806	(28,414,587)
ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง	(17,095,630)	-	1,799,540	(15,296,090)
	<u>(52,807,557)</u>	<u>-</u>	<u>3,678,000</u>	<u>(49,129,557)</u>

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

18 ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี	30,418,311	26,226,339	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี	(45,746,185)	(46,902,523)	-	-
ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี - สุทธิ	<u>(15,327,874)</u>	<u>(20,676,184)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีจะสามารถแสดงหักกลบกันได้เมื่อสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ในงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิในแต่ละบริษัท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีสำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีจากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจำนวนเงิน 144.76 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 15.8 ล้านบาท) ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้ประโยชน์ทางภาษีใน พ.ศ. 2565

19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินมัดจำ	28,962,046	31,913,038	-	-
เงินประกัน	67,192,807	51,320,519	1,289,184	1,372,894
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	89,426,250	66,802,067	-	-
อื่นๆ	83,371	83,371	-	-
	<u>185,664,474</u>	<u>150,118,995</u>	<u>1,289,184</u>	<u>1,372,894</u>

20 เงินกู้ยืม

20.1 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ครบกำหนดภายในไม่เกิน 1 ปี	10,092,835	11,332,705	1,673,484	1,673,484
ครบกำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	9,869,250	19,924,299	139,443	1,812,927
	<u>19,962,085</u>	<u>31,257,004</u>	<u>1,812,927</u>	<u>3,486,411</u>

20.2 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	<u>264,000,000</u>	<u>132,000,000</u>	<u>150,000,000</u>	<u>100,000,000</u>

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร จำนวน 150 ล้านบาท ค้ำประกันโดยหุ้นจำนวน 50 ล้านหุ้น ของบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (หมายเหตุ 13.1) และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารจำนวน 114 ล้านบาท ค้ำประกันโดยที่ดินและอาคารของกลุ่มกิจการ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี 232.19 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 230.14 ล้านบาท) (หมายเหตุ 14)

20.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	196,606,704	154,350,730	114,063,719	108,737,837
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	595,657,285	790,367,925	307,876,813	426,981,224
	<u>792,263,989</u>	<u>944,718,655</u>	<u>421,940,532</u>	<u>535,719,061</u>

20 เงินกู้ยืม (ต่อ)

20.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ)

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	บาท	บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560		
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	944,718,655	535,719,061
เงินกู้เพิ่มในระหว่างปี	31,077,296	-
การจ่ายคืนเงินกู้ยืม	(183,531,962)	(113,778,529)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	792,263,989	421,940,532

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจำนวน 778.74 ล้านบาท ค้ำประกัน โดยหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟพีเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด หุ้นทั้งหมดของบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน) และหุ้นจำนวน 114.28 ล้านหุ้น ของบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (หมายเหตุ 13.1)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัท เอ็ฟพีเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื้อขายและเช่ากลับคืนส่วนตกแต่งปรับปรุงกับสถาบันการเงินเป็นระยะเวลา 3 ปี ณ วันสิ้นสุดสัญญา บริษัทย่อยดังกล่าวมีสิทธิเลือกซื้อทรัพย์สินในราคาที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือส่งคืนผู้ให้เช่าโดยมีภาระผูกพันที่จะชดเชยส่วนต่างราคาระหว่างราคาที่จะปฏิบัติตามสัญญาและราคาที่ขายให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งเนื้อหาของรายการดังกล่าวถือเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชี 8.32 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนตกแต่งปรับปรุงมูลค่า 9.33 ล้านบาทเป็นหลักประกัน (หมายเหตุ 14) นอกจากนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวถูกค้ำประกันโดยบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีของรายการดังกล่าว

20.4 อัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินของกลุ่มกิจการมีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
เงินกู้ยืม				
อัตราดอกเบี้ยคงที่	203,962,085	163,257,004	71,812,927	103,486,411
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	872,263,989	944,718,655	501,940,532	535,719,061
รวมเงินกู้ยืม	1,076,226,074	1,107,975,659	573,753,459	639,205,472

20 เงินกู้ยืม (ต่อ)

20.4 อัตราดอกเบี้ย (ต่อ)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	MLR - 2.25, 4.44 - 5.25	3.90 - 5.25	MLR - 2.25, 4.44	3.90
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	MLR - 1, MLR - 2.5, MLR - 3.52, 4.25	MLR - 1, MLR - 2.5	MLR - 2.5	MLR - 2.5
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	1.00 - 8.29	1.00 - 5.06	4.37	4.37

20.5 วงเงินกู้ยืม

กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว				
- ครบกำหนดภายใน 1 ปี	355,000,000	347,000,000	40,000,000	40,000,000

วงเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดภายในหนึ่งปี เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารได้รับมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษัท

วงเงินกู้ยืมจำนวน 20 ล้านบาท ค้ำประกันโดยหุ้นจำนวน 10.81 ล้านหุ้น ของบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (หมายเหตุ 13.1)

21 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	222,849,691	152,563,559	88,693	110,092
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 32.3)	2,764,011	569,775	-	1,005
เจ้าหนี้อื่น	36,789,683	8,925,830	-	-
	262,403,385	162,059,164	88,693	111,097

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

22 การระดมทุนผลประโยชน์พนักงาน

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
งบแสดงฐานะการเงิน :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	76,307,852	69,582,145	9,626,389	7,115,636
กำไรหรือขาดทุนที่รวมอยู่ใน				
กำไรจากการดำเนินงาน :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	11,348,563	20,951,470	2,510,753	514,791
การวัดมูลค่าใหม่สำหรับ :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	(4,556,706)	698,020	-	-

โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย โดยผลประโยชน์ที่จะให้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของสมาชิกก่อนที่จะเกษียณอายุ

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	69,582,145	48,859,622	7,115,636	6,600,845
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	9,878,697	19,504,592	2,300,845	466,619
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,469,866	1,446,878	209,908	48,172
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(4,556,706)	698,020	-	-
การจ่ายชำระผลประโยชน์	(66,150)	(926,967)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	76,307,852	69,582,145	9,626,389	7,115,636

22 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับแต่ละรายการดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	9,878,697	19,504,592	2,300,845	466,619
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,469,866	1,446,878	209,908	48,172
รวม (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์พนักงาน)	11,348,563	20,951,470	2,510,753	514,791

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
อัตราคิดลด	2.70 - 3.32	2.70 - 4.26	2.95	2.95
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้	5.00 - 7.05	3.00 - 8.09	5.00	5.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการ เป็นดังนี้

การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ	งบการเงินรวม					
	ผลกระทบต่อภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
	การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ			
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 7	เพิ่มขึ้นร้อยละ 11	เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
อัตราการเพิ่มขึ้น ของเงินเดือน	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	เพิ่มขึ้นร้อยละ 11	เพิ่มขึ้นร้อยละ 8	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 12

22 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการ เป็นดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ผลกระทบต่อภาวะผูกพัน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ		การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 11	เพิ่มขึ้นร้อยละ 12	เพิ่มขึ้นร้อยละ 13
อัตราการเพิ่มขึ้น ของเงินเคื่อน	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	เพิ่มขึ้นร้อยละ 13	เพิ่มขึ้นร้อยละ 13	ลดลงร้อยละ 12	ลดลงร้อยละ 12

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) ในการคำนวณหนี้สินบำเหน็จบำนาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กำหนดไว้และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญมีดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงในอัตรา ผลตอบแทนที่แท้จริงของ พันธบัตร	อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะทำให้หนี้สินของโครงการเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าการเพิ่มมูลค่าของพันธบัตรที่โครงการได้ถือไว้จะชดเชยได้บางส่วน
--	---

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาวะผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 18 ปี (พ.ศ. 2559 : 19.30 ปี)

22 การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

	งบการเงินรวม				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	10,792,969	2,602,949	13,941,266	346,075,927	373,413,111
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	1,306,774	1,035,987	1,705,761	768,561	4,817,083

	งบการเงินรวม				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	3,456,169	12,081,398	3,595,265	357,262,921	376,395,753
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	616,000	690,774	1,946,989	1,563,320	4,817,083

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	-	-	436,140	58,369,223	58,805,363

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	-	-	-	58,805,363	58,805,363

23 ทุนเรือนหุ้น

	ทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
	จำนวน			ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	รวม
	จำนวนหุ้น จดทะเบียน	หุ้นสามัญ			
		ที่ออกจำหน่าย หุ้น	หุ้นสามัญ บาท	บาท	
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559	421,200,000	324,000,000	324,000,000	72,564,680	396,564,680
การออกและรับชำระค่าหุ้น	-	97,200,000	97,200,000	243,000,000	340,200,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	421,200,000	421,200,000	421,200,000	315,564,680	736,764,680
การออกและรับชำระค่าหุ้น	42,120,000	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	463,320,000	421,200,000	421,200,000	315,564,680	736,764,680

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจำนวน 463,320,000 หุ้น (พ.ศ. 2559 : 421,200,000 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2559 : 1 บาทต่อหุ้น) หุ้นสามัญที่ได้ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วมีจำนวน 421,200,000 หุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 421,200,000 หุ้น)

พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 42,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ('WAVE-W1') โดยภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 421,200,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 463,320,000 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นจำนวน 97,200,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยรับชำระที่มูลค่าหุ้นละ 3.50 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 340.20 ล้านบาท ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว มีจำนวนเพิ่มเป็น 421,200,000 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนการรับชำระค่าหุ้นดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

24 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ('WAVE-W1') โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนในสัดส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 42,120,000 หน่วย และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 6 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญโดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่บริษัทออกและเสนอขาย

	วันที่ออก	วันที่ใช้สิทธิ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	
			จำนวนคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	จำนวนคงเหลือ	หน่วย
WAVE-W1	11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560	29 ธันวาคม พ.ศ. 2560	-	42,119,734	42,119,734	
			-	42,119,734	42,119,734	

25 สำรองตามกฎหมาย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
ณ วันที่ 1 มกราคม	42,120,000	-	42,120,000	-
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	1,752,094	42,120,000	1,752,094	42,120,000
ณ วันที่ 1 ธันวาคม	43,872,094	42,120,000	43,872,094	42,120,000

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองตามกฎหมายไม่สามารถจัดสรรได้จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

26 องค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
การวัดมูลค่าใหม่ของการผลประโยชน์พนักงาน	585,184	(558,418)	-	-
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ	181,973	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม:				
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นระหว่างปี	(16,011,187)	8,775,837	-	-
หัก จัดประเภทรายการใหม่				
ไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน	-	(9,856,782)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(15,244,030)	(1,639,363)	-	-

27 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วในระหว่างปี

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด คำนวณ โดยดูจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด โดยสมมุติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทมีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดอยู่หนึ่งประเภท คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
สำหรับปีสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ				
(บาท)	(268,316,494)	56,976,538	35,041,872	276,406,626
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				
ที่ออกระหว่างงวด (หุ้น)	421,200,000	398,891,803	421,200,000	398,891,803
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				
ที่บริษัทต้องออกให้ตามใบสำคัญ				
แสดงสิทธิ - WAVE-W1 (หุ้น) (หมายเหตุ 24)	27,118,185	-	27,118,185	-
รวมจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	448,318,185	398,891,803	448,318,185	398,891,803
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.64)	0.14	0.08	0.69
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท)	(0.64)	-	0.08	-

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

28 รายได้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ดอกเบี้ยรับ	2,218,750	1,209,015	36,121,028	5,640,824
เงินปันผลรับ	98,342	162,000	22,590,842	71,957,000
รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	-	39,600,000	39,600,000
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	448,488,035	-	666,652,238
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13.3)	-	-	18,981,129	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อค้า (หมายเหตุ 8)	60,683	2,622,854	60,683	2,622,854
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	664,657	-	-
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	341,118	3,441,625	414	-
รายได้อื่น	24,725,048	23,390,981	4,657,871	2,899,173
รวม	27,443,941	479,979,167	122,011,967	789,372,089

29 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายบางรายการที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สามารถแยกตามลักษณะได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าเพื่อสินค้าสามัญ	3,026,132	701,089	675	738,220
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 14)	172,790,553	177,734,677	1,248,350	1,395,241
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 16)	22,673,850	34,016,724	-	-
การด้อยค่าของค่าความนิยม (หมายเหตุ 15)	-	336,530,588	-	-
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 13.1)	23,075,260	-	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	392,000,000
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 22)	11,348,563	20,951,470	2,510,753	514,791

31 รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

31.1 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของส่วนได้เสียจากการลดทุนของบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษัท อินเด็กซ์ แอนด์ วี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 12.0 ล้านบาทเป็น 8.4 ล้านบาท โดยลดมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 100 บาทต่อหุ้น เป็นหุ้นละ 70 บาทต่อหุ้น ภายหลังจากการลดทุนดังกล่าว ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจำนวน 1.8 ล้านบาท

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ในบริษัท อินเด็กซ์ แอนด์ วี จำกัด ในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(1,800,000)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง	-	(1,800,000)

31.2 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของส่วนได้เสียจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาทเป็น 55 ล้านบาท กลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นที่ออกใหม่ จำนวน 290,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,000,000 บาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มกิจการ ในบริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ลดลงจากร้อยละ 60.00 เป็นร้อยละ 58.18 ภายหลังจากการลดทุนดังกล่าว ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจำนวน 21 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาทเป็น 13.2 ล้านบาท กลุ่มกิจการไม่ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการยังมีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าว

31 รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

31.2 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของส่วนได้เสียจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (ต่อ)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ในบริษัท บลูมีเดีย คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด และบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์ จำกัด ในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย	21,001,000	8,200,000
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลง		
ส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย	(1,882,666)	5,719,055
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง) ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง		
ส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย	1,882,666	(5,719,055)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	21,001,000	8,200,000

31.3 การได้มาในส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซื่อหุ้นของบริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ์ จำกัด จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 10,500 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด ในบริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ์ จำกัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.39 เป็นร้อยละ 99.99

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ในบริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ์ จำกัด ในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ได้มา	565,278	-
สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,050,000)	-
ส่วนเกินของสิ่งตอบแทนที่จ่ายรับไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	(484,722)	-

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

31.4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่สำหรับปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการลดทุนของบริษัทย่อย	-	(1,800,000)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย	21,001,000	8,200,000
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง) ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย	1,882,666	(5,719,055)
การได้มาใน ส่วนได้เสียของบริษัทย่อยเพิ่ม	(1,050,000)	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	21,833,666	680,945

32 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ ครอบครัววาลินนท์ และบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยถือหุ้น
ในบริษัทจำนวนร้อยละ 27.75 และ 13.83 หุ้นที่เหลือร้อยละ 58.42 ถือโดยบุคคลทั่วไป รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 13

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

32.1 รายได้จากการขายและบริการ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการให้บริการ				
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-	110,494,155	-	-
บริษัทย่อย	-	-	2,130,704	2,130,704
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	183,228,239	25,724,313	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,020,057	1,777,322	-	-
	190,248,296	137,995,790	2,130,704	2,130,704

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

32 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

32.1 รายได้จากการขายและบริการ (ต่อ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	41,573,781	41,899,567
บริษัทร่วม	359,590	423,308	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	242,378	9,499,266	-	-
	<u>601,968</u>	<u>9,922,574</u>	<u>41,573,781</u>	<u>41,899,567</u>
คอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย	-	-	34,347,654	4,738,089
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	506,252	177,355	-	-
	<u>506,252</u>	<u>177,355</u>	<u>34,347,654</u>	<u>4,738,089</u>

32.2 การซื้อสินค้าและบริการ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	บาท	บาท	บาท	บาท
ซื้อสินค้า				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	555	6,054	555	6,054
ต้นทุนการให้บริการ				
บริษัทย่อย	-	-	-	1,200,000
บริษัทร่วม	3,343,958	1,244,049	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	911,126	1,675,354	-	-
	<u>4,255,084</u>	<u>2,919,403</u>	<u>-</u>	<u>1,200,000</u>
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร				
บริษัทย่อย	-	-	-	157,778
บริษัทร่วม	24,000	-	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,744,970	6,396,026	6,744,970	6,396,026
	<u>6,768,970</u>	<u>6,396,026</u>	<u>6,744,970</u>	<u>6,553,804</u>
คอกเบี้ยจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	647,685	2,202,363

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

32 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

32.3 ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 9)				
กิจการร่วมค้า	31,186,906	-	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9,089,753	15,578,225	-	-
	<u>40,276,659</u>	<u>15,578,225</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	48,178,644	9,633,894
เงินทดรองจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	962,000	35,000
รายได้ค้างรับ				
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-	40,016,240	-	-
บริษัทร่วม	1,470,543	1,334,914	-	-
	<u>1,470,543</u>	<u>41,351,154</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัทย่อย	-	-	38,983,798	4,636,144
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
บริษัทร่วม	1,188,000	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 21)				
บริษัทร่วม	1,923,013	-	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	840,998	569,775	-	1,005
	<u>2,764,011</u>	<u>569,775</u>	<u>-</u>	<u>1,005</u>
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	665,490	532,964	665,490	532,964
ดอกเบี้ยค้างจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	674,113	31,359

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

32 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

32.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	840,452,900	583,426,450
บริษัทร่วม	2,750,000	3,433,150	-	-
	<u>2,750,000</u>	<u>3,433,150</u>	<u>840,452,900</u>	<u>583,426,450</u>

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	บาท	บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560		
ยอดคงเหลือต้นปี	3,433,150	583,426,450
เงินให้กู้เพิ่มในระหว่างปี	19,000,000	257,026,450
การจ่ายคืนเงินกู้ในระหว่างปี	(19,683,150)	-
ยอดคงเหลือสิ้นปี	<u>2,750,000</u>	<u>840,452,900</u>

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยอยู่ในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ลบร้อยละ 2.25 ต่อปี และไม่ระบุวันจ่ายชำระคืน

เงินให้กู้แก่บริษัทร่วมอยู่ในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 7.00 ถึงร้อยละ 7.13 ต่อปี และไม่ระบุวันจ่ายชำระคืน

32.5 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทย่อย	<u>12,000,000</u>	<u>43,000,000</u>

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

32 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

32.5 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	43,000,000
เงินกู้เพิ่มในระหว่างปี	6,000,000
เงินกู้อายคืนในระหว่างปี	(37,000,000)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	12,000,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยอยู่ในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจำธนาคารบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี และไม่ได้กำหนดวันจ่ายชำระคืน

32.6 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,500,000	35,460,000	-	-

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม บาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560		
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	35,460,000	-
เงินกู้อายคืนในระหว่างปี	(30,960,000)	-
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	4,500,000	-

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นอยู่ในสกุลเงินบาทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี และมีกำหนดจ่ายชำระคืนภายในปี พ.ศ. 2564

32 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

32.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของกิจการ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของกิจการมีดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	67,876,759	67,592,612	33,093,456	36,644,682
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3,200,811	4,456,661	2,137,867	1,521,579
	<u>71,077,570</u>	<u>72,049,273</u>	<u>35,231,323</u>	<u>38,166,261</u>

33 คดีความ

กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการฟ้องร้องทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

ในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2560 บริษัท บลู มีเดีย คอมมิวนิเคชัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการถูกฟ้องและเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากบริษัทแห่งหนึ่ง เนื่องจากบริษัท บลู มีเดีย คอมมิวนิเคชัน จำกัด ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับบริษัทดังกล่าว โดยโจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงิน 34 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้บริษัทชดใช้ค่าผิดสัญญาให้แก่โจทก์ เป็นเงิน 6.5 ล้านบาท ซึ่งบริษัท บลู มีเดีย คอมมิวนิเคชัน จำกัด ได้บันทึกหนี้สินดังกล่าวในงบการเงินแล้ว

34 ภาระผูกพัน

34.1 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีภาระจากการค้ำประกันการขายและเช่ากลับคืนให้กับบริษัทย่อย เป็นจำนวน 8.32 ล้านบาท (หมายเหตุ 20.3)

34.2 หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัท เพื่อค้ำประกันสัญญาก่อสร้างและเพื่อการดำเนินธุรกิจ จำนวน 47.8 ล้านบาท และ จำนวน 1.22 ล้านบาทตามลำดับ

34 ภาวะผูกพัน (ต่อ)

34.3 ภาวะผูกพันที่เป็นข้อผูกตามสัญญาเช่าดำเนินงาน - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการมีสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับพื้นที่ภายในศูนย์การค้าและสัญญาเช่าอาคารหลายฉบับ โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาต่าง ๆ กัน

ยอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภายใน 1 ปี	182,166,677	167,883,717	5,120,736	375,573
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	161,588,640	190,179,973	5,354,748	640,646
เกินกว่า 5 ปี	1,005,810	139,873	-	139,873
	<u>344,761,127</u>	<u>358,203,563</u>	<u>10,475,484</u>	<u>1,156,092</u>

35 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

35.1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี พ.ศ. 2560 ในราคา 48.91 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20 ล้านบาท บริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จำกัด ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

35.2 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 46.75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่า 46.75 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด แก่บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จำกัด โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.85 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 179,987,500 บาท โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 9.99 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท